

## Bộ Tư pháp trao giải cuộc thi "50 năm thực hiện theo Di chúc của Người"



● Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi lễ.

### Sáng 11/9, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "50 năm thực hiện theo Di chúc của Người".

Sau gần 3 tháng phát động (từ ngày 20/5 đến hết ngày 15/8/2019), cuộc thi trực tuyến "50 năm thực hiện theo Di chúc của Người" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên, thanh niên trong toàn ngành Tư pháp với 850 lượt tham gia và tập trung nhiều ở các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, cơ sở đoàn trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, tham gia dự thi có nhiều thí sinh là người dân tộc thiểu số và có những em đã đạt giải thưởng cuộc thi. Qua đó cho thấy tổ chức Đoàn tại các đơn vị này đã triển khai khá tích cực, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên hưởng ứng tham gia dự thi.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh hoan nghênh Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi trực tuyến "50 năm thực hiện theo Di chúc của Người". Đồng thời khẳng định đây là

“ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (Quảng Bình), Tổng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội (THADS), Cục THADS Bình Dương, Sở Tư pháp Bắc Kạn, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã đạt Giải tập thể có nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi và đạt kết quả tốt. Về giải cá nhân, giải Nhất thuộc về đồng chí Trần Thị Lan (Sở Tư pháp Hà Tĩnh), giải Nhì thuộc về Trần Thị Ngọc Ánh (Cục Công tác phía Nam), Nguyễn Thị Thanh Tâm (Trung cấp Luật Đồng Hới), Khúc Thu Huyền (Vụ Thi đua - khen thưởng). Giải Ba thuộc về Nguyễn Thị Huyền (Sở Tư pháp Nghệ An), Đinh Thị Nguyệt Thương (Tổng cục THADS), Võ Thị Hạnh (Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực), Nguyễn Thị Hải Anh (Cục THADS tỉnh Lào Cai), Phạm Tú Anh (Sở Tư pháp Tuyên Quang). ”

hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa của tuổi trẻ Bộ, là dịp để đoàn viên, thanh niên ngành Tư pháp có điều kiện tìm hiểu những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh và những bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc. Từ đó, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục lòng yêu nước của mỗi đoàn viên, thanh niên, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Bộ, ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh và phát triển.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn thông qua những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực Việt Nam mang đến sẽ tiếp tục thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần chủ động học tập, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" sẵn sàng xung kích, đảm nhận những công việc mới, công việc khó, phấn đấu vì sự phát triển chung của cơ quan đơn vị, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Ngay sau Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi, Đoàn Thanh niên Bộ còn tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" dưới sự chủ trì của GS.TS Hoàng Chí Bảo. **PHƯƠNG MAI**